
Atvinnu- og ferðamálanefnd – 1. fundur þann 19. september 2022 kl. 20

Mætt: Kristinn Bjarnason og Dóra Þorleifsdóttir. Trausti Hjálmarsson boðaði forföll.

 Stutt umræða um fyrri nefndir og þeirra störf. Að hverju var verið að vinna í síðustu nefnd – 
halda áfram þeirri vinnu? Nokkrar hugmyndir um hvað hægt væri að leggja áherslu á í 
nefndinni.
Við erum sammála um að það vantar skýrari ramma fyrir störf þessarar nefndar svo þetta 
verði skilvirkara.
Samráðsvettvangur vinnuveitenda? Ræðum aðeins um stærstu vinnuveitendur í 
Bláskógabyggð, t.d. Hótel Geysi, Friðheima sem og sveitarfélagið. Það er mikil vöntun á 
iðnaðarmönnum á svæðinu.
Erlendir ríkisborgarar og störf þeirra í Bláskógabyggð – hvernig er hægt að stuðla að því að 
þeir verði stærri hluti af öðrum þáttum samfélagsins.

 Sameiginleg atvinnumálastefna sveitarfélaganna. Atvinnumálaþing fyrirhugað á Flúðum þann 
6. október. 

 Opinn kynningardagur – sbr. minnisblað frá fundinum í sumar. Stuðla að nýsköpun og hvetja 
hugmyndaríkt fólk til dáða. Hugmyndir eða þankar varðandi það? Ræðum þetta örstutt en 
látum það bíða betri tíma þar sem aðeins tveir nefndarmeðlimir eru mættir.

 Atvinnumálastefnan verður unnin í samvinnu við Þórð Frey Sigurðsson, sviðsstjóra 
Þróunarsjóðs SASS. Dagskrá næsta fundar okkar mun fjalla um þessa atvinnumálastefnu og 
stefnum við á að hittast næst um miðjan nóvember.
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